

# Shadow Arena เปิดตัวระบบจับคู่รูปแบบใหม่ พร้อมกับคู่มือการเล่นเกมนสำหรับผู้เริ่มต้น



บริษัท Pearl Abyss ได้ประกาศเปิดตัวระบบจับคู่ในรูปแบบใหม่สำหรับเกม 'Shadow Arena' เกมแอคชั่นแบบทเทิลรอยัลจากทางค่าย อย่างเป็นทางการ พร้อมกับคู่มือที่อัดแน่นไปด้วยเคล็ดลับต่างๆ สำหรับผู้เล่นมือใหม่ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมภายในเกมทุกๆ สัปดาห์ และยังคงเปิดรับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากผู้เล่นเพื่อพัฒนาเกมในส่วนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่เริ่มต้นช่วง Early Access จนถึงทุกวันนี้

ดังที่กล่าวเบื้องต้น ระบบจับคู่แบบใหม่ได้ถูกนำมาปรับใช้กับเกม 'Shadow Arena' เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะช่วยให้การจับคู่ให้ผู้เล่นได้มีโอกาสประชันกับผู้เล่นท่านอื่นที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และทางเกมก็ได้มีการผลักดันให้ผู้เล่นได้เรียนรู้เนื้อหาต่างๆ ในเกม เพื่อความสะดวกสบายในการเล่นอีกด้วย

ภายในเกมยังมี 'อาวุธโบราณ' ที่สามารถมอบบัฟหรือไอเทมให้กับผู้เล่นได้ ซึ่งอาวุธดังกล่าวจะตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษต่างๆ รวมทั้งหมด 6 พิกัด ในบริเวณต่างๆ ของสนามรบ โดยผู้เล่นจะสามารถรับบัฟได้เมื่อทำการกำจัด 'ราชาเงา' และเปิดใช้งาน 'อาวุธโบราณ' ด้วยการทำลายวัตถุแท่นบูชา

อาวุธโบราณที่เรียกว่า 'เลเทน' และ 'พูทูรัม' นั้น เป็นอาวุธโบราณที่ทรงพลัง ซึ่งผู้เล่นจะสามารถอัญเชิญอาวุธดังกล่าวและทำการขับเคลื่อนอาวุธได้จนกว่าพลังชีวิตของอาวุธจะหมดลง โดยการรวบรวม 'สะเก็ดอาวุธโบราณ 2 ชิ้น' เข้าด้วยกัน หรือผ่านทางการเปิดใช้งาน 'วัตถุแท่นบูชา' ซึ่งพลังชีวิตของอาวุธทั้งสองจะค่อยๆ ลดลงขณะผู้เล่น

ทำการขับเคลื่อน แม้ไม่ได้ถูกโจมตี

ไม่เพียงเท่านั้น ผู้เล่นที่ทำการกำจัดมอนสเตอร์ต่างๆ ภายในเกม ยังมีโอกาสได้รับไอเทม ‘เครื่องบูชามังกรแดง’ ที่สามารถทำลายล้างทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าได้โดยเพลิงจากมังกร โดยมังกรจะปรากฏตัวออกมาและบินไปยังผู้เล่น เมื่อผู้เล่นทำการใช้ไอเทมนั่นเอง

ในสนามรบนั้นยังมีอุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า ‘Jump Gate’ ซึ่งสามารถเปลี่ยนสถานภาพของผู้เล่นให้กลายเป็นภูตดำและลอยล่องออกไปได้เหมือนกับในช่วงเริ่มต้นเกมอีกด้วย โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะปรากฏขึ้นมาในสนามรวมทั้งหมด 5 พิกัด และผู้เล่นสามารถใช้งานได้ทั้งหมด 4 ครั้งต่อ 1 เกม ซึ่งระยะเวลารอใช้งาน ‘Jump Gate’ อีกครั้งนั้นค่อนข้างยาวนาน จึงทำให้การวางแผนใช้งานอุปกรณ์นี้เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ผู้เล่นสามารถนำมาพิจารณาใช้งานได้

สุดท้ายนี้ ยังมีไอเทมพิเศษที่เรียกว่า ‘หม้อต้มน้ำสงสัย’ ที่จะปรากฏขึ้นมาในช่วง 10 นาทีแรกของเกม ซึ่งผู้เล่นสามารถทำลายหม้อดังกล่าว เพื่อทำให้มอนสเตอร์ในบริเวณนั้นๆ พุ่งตัวเข้ามาเป็นจำนวนมาก และช่วยให้ผู้เล่นสามารถกำจัดมอนสเตอร์เหล่านั้น เพื่อรับไอเทมและผลลัพธ์ต่างๆ ได้เป็นจำนวนมากภายในเวลาอันสั้นนั่นเอง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ทางการ, Discord, Facebook, YouTube และ Twitter

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20200619/2836045-1>

คำบรรยายภาพ - Shadow Arena เปิดตัวระบบจับคู่รูปแบบใหม่ พร้อมกับคู่มือการเล่นเกมนำสำหรับผู้เริ่มต้น